

ประกาศ
สำนักงานแรงงานไทย ไทเป
泰國勞工辦事處有關毒品宣導資料

ปัญหาเสพยาเสพติดของแรงงานไทยที่ทำงานในไต้หวัน นับวันยังเป็นปัญหาที่เรื้อรังและมีแนวโน้มจะแพร่ระบาดรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่แรงงานไทยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจไต้หวันจับกุมเนื่องจากยาเสพติด รวมทั้งสำนักงานแรงงานไทย ไทเป ได้รับแจ้งจากนายจ้างและล่ามหลายรายว่า แรงงานไทยจำนวนหนึ่งมีพฤติกรรมเสพยาเสพติด บางรายผันตัวเองเป็นผู้จำหน่าย ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายไต้หวันระดับรุนแรง มีโทษสูงสุดถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิต จึงนับเป็นเรื่องที่น่าเสียใจยิ่งที่แรงงานไทยผู้เป็นกำลังหลักของครอบครัวและประเทศชาติต้องข้องเกี่ยวกับยาเสพติดจนเสียผู้เสียคน นำเงินที่ได้จากการตรากตรำทำงานหนักมาซื้อยาเสพติดจนไม่มีเงินเหลือส่งกลับบ้าน บางรายต้องก่อหนี้ยืมสิน บางรายขาดสติไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ จนในที่สุดต้องยกเลิกสัญญาจ้างก่อนกำหนดและ/หรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไต้หวัน

กระทรวงแรงงานไทย โดยสำนักงานแรงงานไทย ไทเป ได้ให้ความสำคัญและมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของแรงงานไทยมาโดยตลอด จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พี่น้องแรงงานไทยในไต้หวันทุกท่านจะผนึกกำลังร่วมกันต่อสู้กับปัญหาเสพยาเสพติด โดยเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังและต่อต้านการข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเป็นภัยอันตราย คุณภาพ และบ่อนทำลายชีวิตของพี่น้องร่วมชาติของเรา ด้วยการแจ้งเบาะแส (ทั้งผู้จำหน่ายและผู้เสพ) ให้สำนักงานแรงงานไทย ไทเป ทราบ เพื่อจะได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังต่อไป

ท้ายนี้ ขอขอร้องให้พี่น้องแรงงานไทยทุกท่านได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อตนเองและครอบครัว และรักษาชื่อเสียงอันดีของความเป็นคนไทย โดยดูแลตนเองให้ดี ใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะ มีเหตุมีผล ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และทำกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ ประพฤติดีเป็นคนดี ขยัน ซื่อสัตย์ ตั้งใจทำงาน เพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน สร้างฐานะให้กับตนเองและครอบครัวอันเป็นที่รัก รวมทั้งนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำงานในไต้หวัน ไปต่อยอดหรือประกอบอาชีพเมื่อกลับไปประเทศไทย และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

หากพี่น้องแรงงานไทยในไต้หวันต้องการแจ้งเบาะแสเรื่องยาเสพติด หรือมีข้อเสนอแนะ/มีปัญหาข้อสงสัยเรื่องการทำงาน สามารถติดต่อสำนักงานแรงงานไทย ไทเป โทรศัพท์ (02) 2701-1413 โทรสาร (02) 2701-1433 หรือเฟสบุ๊ค “สำนักงานแรงงาน ไทเป”



www.facebook.com/labourtaipei

ด้วยความหวังใ
สำนักงานแรงงานไทย ไทเป
กันยายน 2558